



NEWS

ไอทีนิวส์

จดหมายข่าว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty of Information Technology

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร 043-020-227 เว็บไซต์ <http://it.rmu.ac.th> E-mail : it@rmu.ac.th

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะฯให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของคณะ



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสาขาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรมและสหกิจศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT413 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคอุตสาหกรรม และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ศุภชัย จิระรังสินี ที่ปรึกษาโครงการ Oracle Academy ของบริษัท Oracle Corporation (Thailand) มาเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร “Oracle Database 12c Boot Camp for Enterprise Database Developer”



สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ “ไอซีที” ชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนนาข้าววิทยา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางอาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนนาข้าววิทยาคม



สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตงานแอนิเมชันอย่างครบวงจร ของบริษัท กันตนา แอนิเมชัน สตูดิโอ จำกัด โดยมี คุณทรงชัย อุบลเฟื่อน CG Supervisor VFX บริษัท กันตนา แอนิเมชัน สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายกระบวนการผลิตงานแอนิเมชันในอุตสาหกรรมแอนิเมชันของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ น้องๆ ที่มีความรัก ความสนใจ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแอนิเมชันของไทย ซึ่งนักศึกษาได้ซักถามที่ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือของนักศึกษาต่อไป



สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเขียนบทความทางวิชาการถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำโครงการ งานวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และส่งเสริม การฝึกเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์บทความทางวิชาการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการต่อยอดสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ ขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย นักศึกษาได้ให้ความสนใจในการอบรมและตั้งใจ ไขว่คว้าความรู้จากท่านวิทยากรทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร.กาญจนา หินเธาว์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล และดร.วราวุธ วรานันตกุล จาก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้



สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2561 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ตามหลักทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติม ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพต่อไป



บรรณาธิการ อาจารย์อรวรรณพร สารภักดิ์, ดร.วีระพน ภาณุรักษ์, ดร.ปิยศักดิ์ ธีอาสนา อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพ์าศรี, อาจารย์ทิพวิมล ชมพูคำ, อาจารย์อำนาจ แสงกุดเลาะ นายธนฤต วิชยวงษ์, น.ส.ศรัวิไล นีราราช, นายนิรุจน์ บุญคง, นายพลวัฒน์ อัฐนาค